



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. “ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะ...
2. ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร...
3. 'แก้กฮวย'เปลี่ยนชีวิต
4. คอลัมน์: ลีก็แต่ไม่ลับ
5. คอลัมน์: ข้าวสั้นรอบโลก: สามสมัย
6. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: ปรับกรม.ไฟต์บังคับ ปชป.สะท้อนหนักสุด !?
7. ธ.ก.ส.เร่งช่วยชาวนาจ่อโอนเงิน2.8หมื่นล.ธอส.ปล่อยกู้ดอกถูก
8. ธกส.ทุ่ม2.8หมื่นล้านอุ้มชาวนา
9. คอลัมน์: บ้านเรา: ฟุ่นตลบ 'ออฟเตอร์ซ็อก'
10. 13 ส.ส.พบพร.ใต้เคลื่อนไหวขอโควต้า รมช.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สื่อ

- siamrath.co.th
pineapplenewsagency.com
บางกอกทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว : “ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะ...

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

สยามรัฐ
Siam Rath

หน้าหนึ่ง • รายสำนัก • การเมือง • ราชอาณาจักร • ต่างประเทศ • ภูมิภาค • กีฬา • เศรษฐกิจ • เทคโนโลยี • การศึกษา • ทั่วไป • เกษตร

คอลัมน์ • กทม. • ขานอง • ข่าวสด • สดุดี • ข่าว • วิถีชีวิต • ไลฟ์สไตล์ • วัฒนธรรม • ศาสนา-ความเชื่อ • พจนานุกรม • คุณภาพชีวิต • รมว.บ้าน • ขงเมือง

“ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะตลาดจีน

25 ก.พ. 1 Share 1 0 Comment 1

สยามรัฐออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 17:47 น. เกษตร

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. พลโท รุ่งโรจน์ กิติยานุรักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในฐานะตัวแทนกองทัพบก พร้อมด้วย นายอัมรินทร์ วรรณเพชร เลขานุการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศจับมือกับ JD ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซประเทศจีน นำสินค้าไทยเกษตรไทย เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ อีตัง มันไทย เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าระดับพรีเมียมที่ผู้บริโภคจีนต้องการ ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ JD.com หวังเป็นช่องทางช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ pineapplenewsagency.com
หัวข้อข่าว : ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร...

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : - หน้า : -

ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะตลาดจีน

พลโท รังษิ์ กิติญาณภักษ์พลี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในฐานะตัวแทนกองทัพบก พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรภษาศตามพร้อมจับมือกับ JD ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซประเทศจีน นำสินค้าไทยเกษตรไทย เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ ยี่เก็ง ข้าวเหนียว เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และสินค้าระดับพรีเมียมที่ผู้บริโภคจีนต้องการ ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ JD.com หรือเป็นช่องทางช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการไทย



'เก็กฮวย'เปลี่ยนชีวิต

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารจัดการทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระบบ ววน. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขับเคลื่อนงานตามนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ผ่านแผนแม่บทประเด็นการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการส่งเสริมการผลิตเน้นตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของภาคการเกษตร สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ งานวิจัยการพัฒนาระบบการแปรรูปดอกคาโมไมล์ และดอกเบญจมาศ (เก็กฮวย) ออบแห้ง ของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (ที่พร้อมนำทางให้เกษตรกร สร้างอาชีพ มีรายได้ และให้ความมั่นคงแบบยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า เราให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ก่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถนำไปขยายผลและใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้



แก่เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับ มาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น งานวิจัยการพัฒนาระบบการแปรรูปดอกคาโมไมล์ และ ดอกเบญจมาศ (แก๊กฮวย) อบแห้ง ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยโดย **ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัครราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้** เป็นโครงการที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง สวท. ผู้สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้รับทุน และดำเนินการวิจัย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ เจ้าของพื้นที่และดูแลเกษตรกรในพื้นที่

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัครราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ในการแปรรูปชาดอกไม้อบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ แม้จะเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ และสร้างอาชีพให้กลุ่มสมาชิกเกษตรกร แต่ก็พบว่าไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประสิทธิภาพ ของเตาอบแห้งของศูนย์ฯ จำนวน 3 เตา มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้การกระจายความร้อนในห้องอบแห้งไม่สม่ำเสมอ มีสภาพการใช้งานที่ไม่ค่อยดีนัก และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในการสร้างลมร้อนมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการอบแห้งของศูนย์ฯ ส่งผลให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเด็นในการแก้ไขปัญหาจึงแบ่งการพัฒนาเครื่องอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ การกระจายความร้อนสูง และสามารถอบแห้งได้มากขึ้น **สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร** ได้ส่งนักวิเคราะห์โครงการเข้าลงพื้นที่ และร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการอบแห้งชาดอกไม้ของศูนย์ฯ โดยพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบลดอุณหภูมิควบคุมแบบ multi-stage drying system controller (เลขที่อนุสิทธิบัตร 2003001545) ขึ้นมาใช้พัฒนาการผลิตชาดอกไม้อบแห้งของศูนย์ฯ

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จาก การส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทดลองเพาะปลูก ปัจจุบันคาโมไมล์และแก๊กฮวยกลายเป็นพืชสมุนไพร ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ครอบครัวละ 40,000-50,000 ใน 1 ฤดูกาลผลิต (หรือตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 6 เดือน) ซึ่งถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีมากจากอาชีพหลักของเกษตรกร และนับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการวิจัยฯ ไปใช้ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้มียอดการสั่งซื้อดอกแก๊กฮวย และดอกคาโมไมล์อบแห้งเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรได้ จากเดิมก่อนการทำวิจัยราคาซื้อเมื่อปี 2555 รับซื้อที่ 20 บาทต่อกิโลกรัมสด และ 50-55 บาทต่อกิโลกรัมรมสด และมีราคาเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทางศูนย์เพิ่มราคาซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจเกษตรกร ■

ลึกแต่ไม่ลับ

จรัญ พงษ์จิ้น



คี กอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี 10 คนของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ครั้งที่ 2 เครือข่าย “พรรคพลังประชารัฐ” โดนเช็กบิลมากที่สุดจำนวน 6 คน “ประชาธิปไตย” 2 ราย “ภูมิใจไทย” 2 ราย จบลงเป็นที่เรียบร้อย ได้รับคะแนน “ไว้วางใจ” กันยกแผง แต่เกิดชนวนเสียดายความรู้สึกเชิง “ผลต่าง” กันเล็กน้อย ทุกสงครามต้องมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” สนามการเมืองยิ่งแล้วกันไปใหญ่ ทรายใดที่มีกิลเลส ดัดหมากกำหนด ผลักดันทำให้เกิดความโลภ โกรธ โง่ เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งตามมา

“ชัยชนะ” จากผลโหวตศึกซัดฟอก ผลต่างจากคะแนนเสียง แค่ “เพียงเล็กน้อย” ของผู้ถูกอภิปราย ในทางปฏิบัติ นิตินัย ไม่มีปัญหา แต่ทำให้เกิดปัญหาเสียหาย เสียศักดิ์ศรี...เป็นมรดกผลให้สายลมแห่งความปรองดอง สามัคคี กำลังพัดผ่าน หอบเอาความทายนะมาสู่พรรคร่วมรัฐบาล และทำท่าจะลูกกลมหนัก

คลื่นลมที่เคยสงบเงียบ กำลังเผชิญกับพายุใหญ่ แพร่กระจาย ราวลึกลงใน “ตู้ 2” หลายจุด

ต้องยอมรับว่า ศักดิ์ซัดฟอกรอบนี้ “ฝ่ายค้านร่วม” ทำการบ้านมาดีกว่าที่คิด “มือใหม่หัดขับ” เบี้ยวตัวเล็กๆ ไม่มีชื่อเสียง กลับทำหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบ” ได้อย่างกล้าหาญ ซาญฉลาด มีพลังไฟ ส่องแสงเจิดจ้า ต้องเลื่องลือชื่อบนถนนสายการเมืองในอนาคตหลายคน

พวกเขี้ยวลากดิน เขียนเหยียบเมฆ ต่างหากที่เคยเป็นที่คาดหวัง กลับไม่มีลับปะรดขลุ่ย เล่นสำนวนโวหารอย่างมี “นัยยะ”

ดังที่ทราบมา เนื้อหาหรือข้อกล่าวหาในญัตติซัดฟอกที่ฝ่ายค้านนำเสนอ ใช้ถ้อยคำทั้งหนักและรุนแรง “มีพฤติกรรมฉ้อฉล ททุจริต เพื่อสร้างความร้ายแรงมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง บริหารราชการแผ่นดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง”

ชุดแจ๊สแทงตรงจุดเฟง ถูกถล่มแทบโงหัวไม่ขึ้น เอกสารที่นำมาประกอบกล่าวหา หลักฐานมัดแน่น ถ้าเป็นรัฐมนตรีสมัยก่อนๆ อย่างว่าแต่ “เขี่ย” เลย ต้อง “ถีบทิ้ง” ถึงจะเหมาะสม

แต่คือกอภิปรายคาบนี้ “บึกตู้” ที่ตกที่นั่ง “หมู่บ้านกระสุนตก” โดนบอมบ์เต็มๆ 4 วัน 4 คืน ถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น แต่คุณพี่แก่น้ำอดน้ำทนเลิศสะมันเตาต่อให้ “กองทัพนรก” ก็เอาไม่ลง เพราะ “บึกตู้” ดันทุนสูง แต่มีบุญในเมื่อมีอยู่มาก

นอกจากมี “เทพ” คอยปกป้องแล้ว ยังทำตัวดูจ “เทพ” ปกป้องรัฐมนตรีจากเหล่าศัตรู ข้าศึกได้อีกที

รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายส่วนใหญ่ ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทุจริต เพื่อสร้างความร้ายแรงมั่งคั่งให้กับตัวเองและพวกพ้อง แต่ “พล.อ.ประยุทธ์” ประกาศกลางวงประชุม ข้าแล้วข้าเล่า “ผมไม่เคยโกง” ผู้คนพากันเชื่อ... “ความจริง” ที่ฝ่ายค้านนำมาแฉ กลายเป็นเท็จสำหรับคนไม่เชื่อ

ถ้าเป็นรัฐบาลอื่น ความเท็จจะเป็นจริง เพราะคนเชื่อ นี่คือผลร้ายของการเมือง เพราะทำให้ “คนโง่”

คี ึ่งที่เกริ่นนำร่องไว้ พายุใหญ่กำลังมา รัฐบาล “บึกตู้” เผชิญหน้ากับ “ศึกใน” แพร่กระจาย กระเพื่อมเป็นหย่อมๆ หลายจุด เริ่มจากแรงสั่นสะเทือน กรณี “ณัฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ถือว่าพลังไฮเพาเวอร์ในพรรคพลังประชารัฐสูง เพราะเป็น

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2115

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 57.64

Ad Value: 27,667.20

PRValue (x3): 83,001.60

คลิ๊ป: สี่สี่

คอลัมน์: ลีกแต่ไม่ลับ



“ปาร์ตี้ลิสต์” หมายเลข 1

แต่คะแนนไว้วางใจของขุนพลเบอร์แรก กลับ “กินบิวย” เพียง 258 เสียง ไม่ไว้วางใจ 215 เสียง งดออกเสียง 8 เสียงรังวัดมากกว่าใครเพื่อน ทั้งๆ ที่ต้นทุนพรรคร่วมมีมากถึง 272 เสียง ใครตกที่นั่งเดียวกับ “ครุฑต้น” ก็ต้องส่ายหน้าอาดด้วยความเสียหาย ไร้ความหมาย

พบว่า คะแนนที่ตกหล่น ไม่ลงคะแนนให้จนเสียงไว้วางใจรั้งท้ายสุดมาจากพรรคร่วมขนาดเล็ก กระโดดคำถ้อยแถลงด้านหน้าขามเตี้ยไปร่วมโหวต “ไม่ไว้วางใจ” กับฝ่ายค้านจำนวน 6 คน อีกส่วนหนึ่งงดออกเสียง ซึ่งเมื่อเช็คฐานคะแนนจากพรรคร่วมแล้ว มีพรรคใหญ่เพียง 2-3 คนร่วมอยู่ด้วย

ถือว่าไม่เป็นไร พอจะชอกกันกินได้ แต่ที่ “ถ้ำภูผา” เจ็บกระตองใจมากที่สุดคือ 6-7 เสียงที่เป็นม้าพยศ คนที่ดูแล รับผิดชอบ บ่อน้ำบ่อน้ำกล้วยให้รับประทาน คือแกนนำขาใหญ่จาก “พปชร.”

สอดรับกับข่าวลือที่ออกมาเป็นระยะๆ ก่อนหน้านั้นว่า “พปชร.” มีบิลโหวต ให้ “ครุฑต้น” ได้เสียงน้อยที่สุด เป็นการยิงวิถีโค้งไปสู่อนาคต ให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี

“คู่ 2”

ขยับลำดับไต่ “รัฐมนตรีช่วย” ขึ้นหนึ่งว่าการ ซึ่ง 3 รัฐมนตรีช่วยของ พปชร.ที่พร้อมจะแต่งตัวหล่อขึ้นหนึ่งเบอร์ 1 เจ้ากระทรวงมีอยู่เพียง 3 คนเท่านั้นคือ “สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คนที่หนึ่ง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่สอง และ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยแรงงาน คนที่สาม

3 รายถือว่าเป็นของดีมีชาติตระกูล พร้อมที่จะมาทดแทนส่วนที่ชำรุด ปักหลักฝัง ที่เวลานี้ถือว่าเป็นขุนพลพยัคฆ์เดชบอบทสูง มีความใกล้ชิดกับ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้าพรรค พปชร.และพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์มากที่สุด

เรียกว่า “บึกบือม” มีฝ่ายบู๊ บูน โรแมนติกเพียบพร้อมคึกใน พปชร.กับครุฑต้น น่าจะไม่เกินกำลัง “ลุงบือม” สามารถเคลียร์กันภายใน พุดจาภาษาดอกไม้จะ-จำกันรู้เรื่อง “จบข่าว” ในไม่ช้า

ที่จะโกไซบัก...ไปกันใหญ่ “กาใจ” ยี่ห่อ “บึกคู่-ลุงบือม” ทำท่าจะเอาไม่อยู่ ก็กรณี ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ 7 คน โหวตสวนมติพรรค พปชร. งดออกเสียงให้กับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

แรกๆ ดูเหมือน พปชร.โหวตตาม ออกข่าวเตรียมเล่นงานกลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์

แต่เหมือนดอกไม้บานแล้ววันสองวันแล้วเหา เพราะตามกฎเหล็กแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ให้อิสระ เอกสิทธิ์ ส.ส.ไม่ได้อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย ชับหรือไล่ออกจากพรรค สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้ ไม่มีใครอยากเตะหมู่ม้าปากหมา นิยามเดียวกับพรรคก้าวไกล

“ภูมิใจไทย” ธรรมดาจะเมื่อไหร่ รับประกันซ่อมฟรีว่า ตีกันจบยาก ยังดำเนินต่อไป ●

ข่าวสั้น รอบโลก

• สามสมัย

วุฒิสภาสหรัฐมีมติเสียงข้างมาก ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 92 ต่อ 7 เสียง รับรองคุณสมบัติของนายทอม วิลแชค ในตำแหน่ง รมว.เกษตรของสหรัฐ โดยถือเป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 เนื่องจากวิลแชคเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ มาแล้ว ต่อเนื่อง 8 ปี หรือ 2 สมัยติดต่อกัน ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ทั้งนี้ หนึ่งในวาระเร่งด่วนของกระทรวง เกษตรสหรัฐยุคนี้ คือ การเพิ่มความสนับสนุน ภาคเกษตรกรรม ในการต่อสู้กับวิกฤติโรค รัออน



เมืองไทย 360°

ปรับครม.ไฟต์บังคับ ปชป.สะเทือน หนักสุด !?

อ่านต่อหน้า | 2



เมืองไทย 360°

ปรับครม.ไฟต์บังคับ ปชป.สะเทือนหนักสุด !?

นับว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีที่มาเร็วกว่ากำหนด สาเหตุเป็นเพราะคำพิพากษาของศาลที่สั่งจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในจำนวนนั้นมีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลรวมอยู่ด้วย 3 คน นั่นคือนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดหมายกันอยู่แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอน เพียงแต่ว่าคงไม่ใช่ช่วงเวลานี้ คงจะรอไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อยก็อาจต้องรอให้ผ่านช่วงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสอง วาระสามในเดือนมีนาคมนี้ไปก่อน เนื่องจากเกรงจะเกิดการ “กระเพื่อม” ภายในพรรคร่วมรัฐบาล และกระเทือนมาถึงรัฐบาลไปด้วย

แต่เมื่อสถานการณ์พลิกมากะทันหันแบบนี้ กลายเป็น “ไฟต์บังคับ” ที่แม้ว่าไม่อยากให้ปรับทันทีก็ตาม มันก็เลี่ยงไม่ได้แล้ว และเชื่อว่าต้อง “ปรับให้เร็วที่สุด” เพื่อลดปัญหาการกระเพื่อมจากภายในจนบานปลาย

อย่างไรก็ดี แม้อย่างไม่ทันเป่านกหวีด แต่ก็เริ่มได้เห็นการเคลื่อนไหวจากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มก๊วนการเมืองที่ซอ้นทับกันอยู่ในแต่ละพรรค แม้ว่างานนี้เป็นที่เคลื่อนไหวที่นำจับตามองทุกพรรค แต่หากให้เรียงลำดับพรรคที่น่าจะมี “อาการหนักใจ” มากที่สุดในเวลานี้ น่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ในทางการเมืองเท่าที่เห็นอาการเข้าลักษณะที่แบบที่เรียกว่า “เก็บไม่อยู่”

เริ่มจากการเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้เห็น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการพรรค เข้าพบหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์แสดงออกในทางเปิดเผยแบบใดก็ตาม แต่สำหรับคนทั่วไปย่อมมองออกไม่ยากว่า นี่คือการมา “ย่ำค่าสัญญาแพ็กเกจ” เหมือนกับเมื่อครั้งตอนจับมือแพ็กกันแน่นตอนฟอร์มรัฐบาลกันใหม่ๆ เพื่อคงสภาพ “การต่อรอง” ให้เกิดพลังเช่นเดิม

ขณะเดียวกันหากมองกันอีกด้านหนึ่งมันก็เห็นอาการชัดทันทีว่า พรรคประชาธิปัตย์เกิดอาการหนักใจจนเก็บไม่อยู่ดังกล่าว เพราะอย่างที่รู้กันก็คือ มี



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

“เสียงลดลง” หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าการโหวตในสภาของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลถือว่า “ไม่เสถียร” มีออกลูกแงแง อ่างหลักการเผด็จการประชาธิปัตย์แบบ “หลอๆ เท่ๆ” หลายครั้ง แม้กระทั่งล่าสุดถึงขนาดไม่โหวตให้หัวหน้าพรรค นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ถูกฝ่ายค้านชักฟอกในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลพวงดังกล่าวก็ไม่มีอะไรมาไปกว่า “ความขัดแย้ง” ภายใน หลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนแตกออกเป็นหลายกลุ่มก๊วน ที่กลายเป็น “คลื่นใต้น้ำ” อยู่ตลอดเวลา

อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากผลของคำพิพากษาจากคดีของบรรดาแกนนำ กปปส. ยิ่งทำให้มี ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็น ส.ส.เขต จำนวน 2 คน ที่ต้องพ้นสภาพจาก ส.ส.ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันใหม่ คือ นายจุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร และนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา และรายหลังยังพ้นจากเก้าอี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย หลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ที่พ้นสภาพส.ส.นครศรีฯ จากการไม่ร่วมทูลจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังเลือกตั้งซ่อมกันอยู่ในเวลานี้ หากมองย้อนกลับไปที่สอตคล้องกับที่เคยมีข่าวทำนองว่า ด้วยทำที่ดังกล่าวภายในพรรคประชาธิปัตย์สร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำรัฐบาล จนมีรายงานอาจจะมีการยึดโควตารัฐมนตรีคืนมาบางตำแหน่ง

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย นาที่นี้ถือว่า “ลอยตัว” เพราะเวลานี้มี ส.ส.เข้ามาเพิ่มจากการยุบพรรคขนาดโตใหม่ และล่าสุดก็มี “4 งูเห่า” จากพรรคก้าวไกล ที่เตรียมย้ายมาสมทบในอนาคตแน่ๆ เพราะเปิดตัวไปแล้ว ทำให้เวลานี้พรรคภูมิใจไทยมีเสียงเป็นพรรคอันดับสองในรัฐบาลเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว แม้ว่าล่าสุดจะมีการยืนยันตั้งแต่ต้นมือจากปากของ “พี่ใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และถือว่าเป็น



อนุนทิน ชาญวิรุฎล



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

“ผู้จัดการรัฐบาล” ตัวจริง จะยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตาม “โคเวตาเดิม” เมื่อ
ครั้งจัดตั้งรัฐบาล นั่นคือ “ไม่เพิ่มไม่ลด” รวมไปถึงการให้อำนาจ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ในฐานะนายกฯ ตัดสินใจคนเดียว ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐ
ก็จะไม่มีการเสนอชื่อใครเป็นรัฐมนตรี โดยให้นายกฯตัดสินใจเลือกเอง

เป็นการ “เบรกเกม” ตั้งแต่ต้นลม เพื่อหวังสกัดรายการป่วนจากบรรดา
“กลุ่มก๊วน” นักวิ่งในพรรคพลังประชารัฐนั่นเอง

ดังนั้น หากพิจารณาจากสถานการณ์ที่เพิ่งเริ่มต้นในเวลานี้ ถือว่าถ้าดู
ตามอาการแล้ว น่าจะมีรายการป่วนเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องแย่ง
โควตารัฐมนตรี รองลงมาก็คงต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐ ที่มีสารพัดมุ้งที่
“เขี้ยวลากดิน” ขณะที่พรรคภูมิใจไทย นานี่นี้ถือว่าไม่น่าจะอยู่นิ่งคงกดดันขอ
โควตารัฐมนตรีเพิ่ม หลังจากมีเสียง ส.ส.เข้ามาเพิ่ม

ส่วนจะสมหวังหรือไม่ค่อยมาว่ากัน แต่ขอ “บอกผ่านให้ต่อราคา” กัน
ก่อน แต่เอาเป็นว่าดูตามรูปการณ์แล้วงานนี้สนุกแน่ !!

ธ.ก.ส.เร่งช่วยชาวนา จ่อโอนเงิน2.8หมื่นล. ธอส.ปล่อยกู้ดอกถูก

ไทยโพสต์ • บอร์ด ธ.ก.ส.ไฟ
เขียวอัดฉีดเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวนาปี วงเงิน 2.8 หมื่น
ล้านบาท กดปุ่มโอนเงิน 25
ก.พ.-30 เม.ย.นี้ “ธอส.” เตรียม
2.3 หมื่นล้านบาท ผุด 5 ผลิตภัณฑ์
ภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

นายเกษปณีย์ เงินรวง
รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ
การ ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
9 ก.พ.2564 ให้ ธ.ก.ส.ดำเนิน
โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2563/64 เพื่อบรร
เทาความเดือดร้อนจากภาวะ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และ
จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา
ข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะ
มีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูง
และมีรายได้มากขึ้น

โดยสนับสนุนเงินให้
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบ
ที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000
บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ
28,000 ล้านบาท เป้า
หมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้าน
ครัวเรือน โดย ธ.ก.ส.จะทยอย
โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงิน
ฝากของเกษตรกรโดยตรง ตั้ง
แต่วันที่ 25 ก.พ.-30 เม.ย.2564
จำนวนกว่า 160,000 ราย
จำนวนเงินกว่า 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรม
การ ธ.ก.ส.ได้เห็นชอบโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต 2563/64 โดย
เป็นการปรับกรอบวงเงินจาก
19,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก
4,504 ล้านบาท และโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบ
ที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) วงเงิน
50,646 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารอาคารสง
เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.
เตรียมกรอบวงเงินอีก 23,000
ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ
ให้ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปาน
กลางขึ้นไป 1.โครงการสินเชื่อ
บ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน
4,000 ล้านบาท สำหรับการ
ซื้อปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม
2.โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus
กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท
สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่
2,500,000 บาทขึ้นไป และซื้อ
ที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัด
สรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ
3.โครงการสินเชื่อบ้านสร้างสม
ใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทย
รับสร้างบ้าน 4.โครงการสินเชื่อบ้าน
All Home กรอบวงเงิน 6,500
ล้านบาท 5.โครงการสินเชื่อบ้าน
Dream Homes by GHB กรอบ
วงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับ
ลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และ
สถาบันการเงินอื่น.

ธกส.ทุ่ม2.8หมื่นล้านอุ้มชาวนา

“ชาวนา” เฮ! บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติเงินสนับสนุน 3 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 ลดต้นทุนการผลิตในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 25 ก.พ.-30 เม.ย.64 จำนวนกว่า 160,000 ราย จำนวนเงินกว่า 1,200 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 นายเกษปณิ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ได้เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ได้สนับสนุนเงินให้เกษตรกร

ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ต่อหน้า ▶ 8

ธกส.

ต่อจากหน้า 1

ครัวเรือน วงเงิน งบประมาณ 28,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. จะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 โดยเป็นการปรับกรอบวงเงินจาก 19,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 4,504 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อ

จำนวน 3,500 ล้านบาท วงเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว จำนวน 480 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 524 ล้านบาท รวมเป็น 24,330 ล้านบาท เพื่อรองรับการชะลอปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มเติมจำนวน 0.32 ล้านตันข้าวเปลือก รวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก พร้อมขยายระยะเวลาจัดทำสัญญาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น 31 มีนาคม 2564 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) โดยขอปรับกรอบวงเงินจากเดิม 46,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 3,839 ล้านบาท รวมเป็น 50,646 ล้านบาท โดยเป็นเงินชดเชยการประกันรายได้ให้เกษตรกรวงเงิน 3,755 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน 84 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 และโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ธ.ก.ส. จะดำเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wjarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ - ศุกร์ 5 มีนาคม 2564

ปีที่: 68

ฉบับที่: 24

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 153.20 Ad Value: 61,280

PRValue (x3): 183,840

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: บ้านเรา: ผู้คนตลป 'อาฟเตอร์ช็อก'



บ้านเรา

ผู้แปล 'อาฟเตอร์ช็อก'

การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งปิดฉากลงไปยังไม่ทันที่คลื่นลมทางการเมืองจะสงบ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ “สนามไชย 1” จะได้ใช้เวลาไปกับการบริหารจัดการการกับไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ล่าสุดผลจากคำพิพากษาจากศาลอาญาล้างให้ล้างจำคุก “อดีตแกนนำ กบปส.” จากคดีขับไล่รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และขัดขวางการเลือกตั้งในปี 2557 ปรากฏออกมาเมื่อเย็นย่ำของวันที่ 24 ก.พ.64 จนส่งผลให้เกิด “อาฟเตอร์ช็อก” ทางการเมืองตามมาระลอกใหม่ที่หนักหนาสาหัสกว่าที่การที่ถูก “6 พรรคฝ่ายค้าน” อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาฯ ทั้ง 4 วัน 4 คืน !

ไล่หลังเมื่อเสร็จสิ้น คึกซึ้งฟอก จนมาถึงวันลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจ “10 รัฐมนตรี” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง อย่างรุนแรง ทั้งปีกฝ่ายตัวเองที่เกิด “งูเห่า” เปิดตัว ลงมติไม่ไว้วางใจ “สวน” กับมติของพรรคอย่างจงใจ ขณะที่ฟากรัฐบาลเอง ก็ดูจะเจอกับสถานการณ์ที่หนักหนาไม่น้อยไปกว่ากัน

ผลคะแนนของ 10 รัฐมนตรี มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในรายชื่อของ “ณัฐพล ติปสุวรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ที่ได้คะแนนโหวตไว้วางใจ น้อยที่สุด จนกลายเป็นติดอันดับบ๊วย โดยในรายชื่อของ “เสมา 1” นั้นเป็นเสมือน “จุดอ่อน” ที่ถูกกลุ่มก๊วนการเมืองภายในพรรคจ้องถล่มมาตั้งแต่ก่อนถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แต่งงานนี้ทั้ง บิ๊กตู และ “บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่เอาด้วยพยายามตีกรรเชียงหนี ไม่ “เซย์เยส” รับลูกเรื่องการปรับ ครม. มาตั้งแต่แรก เพราะรู้ว่าเมื่อใดที่ “ขยับ” เมื่อนั้น “แรงกดดัน” จะโถมเข้าใส่ทันที ยิ่งเมื่อเวลานี้ ต้องไม่ลืมว่าสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่สู้ดีนัก เมื่อเกิดปฏิบัติการทำทลายอำนาจมติพรรคขึ้น โดย “กลุ่มดาวฤกษ์” ซึ่งมีด้วยกัน 6 เสียง ที่เลือกแสดงออกด้วยการ “งัดออกเสียง” ลงคะแนนไว้วางใจให้กับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย จนทำให้ “บิ๊กป้อม” ต้องยกหูเคลียร์ใจกับ “เสี่ยหนู” อนุกิติน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย



จนล่าสุด ยังมีรายการ “เอาคืน” กันระหว่าง ส.ส.ภูมิใจไทย ที่พากันวอลเลย์กัน ออกจากห้องประชุมรัฐสภา ในวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนของพรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจ พรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่มีมารยาททางการเมือง !

ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐยังคุกรุ่นปะทุกันขึ้นมาเป็นพักๆ แต่กลับกลายเป็นว่า ต่างฝ่ายต่างใช้เวทีซัดฟอกเป็นการ “แก้แค้น” กันเองทั้งในพรรคพลังประชารัฐ ลามไปกระทบถึง “สัมพันธ์ภาพ” ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง

แน่นอนว่าศึกในพรรคพลังประชารัฐนั้นกำลังจะกลับมาระอุ ทะลุจุดเดือดกันรอบใหม่ เมื่อบัดนี้ “เก้าอี้รัฐมนตรี” ในโควตาของพรรคได้ว่างลงด้วยกัน 2 เก้าอี้ เมื่อ “ครุฑัน” ณัฐพล ต้องพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ต้องพ้นจากรัฐมนตรีกระทรวงดีเอส อั้นเป็นผลจากคำพิพากษาของศาลอาญา มีคำสั่งให้ลงโทษ จำคุกอดีตแกนนำ กบปส.

ซึ่งในคดีนี้มีรัฐมนตรีที่เคยเป็นอดีตแกนนำ มีอบ กบปส. ด้วยกันถึง 3 ราย ทั้งณัฐพล, พุทธิพงษ์ และ “ถาวร เสนเนียม” รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม โควตาจากพรรคประชาธิปัตย์
ในความเป็นจริงแล้ว หากไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางการเมือง จนทำให้ “3 รัฐมนตรี” ต้องพ้นจาก
เก้าอี้เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (7) พ.อ.
ประยุทธ์ คงไม่เลือกหนทางปรับคณะรัฐมนตรี
ตามที่ได้ออกเอาไว้มาหลายครั้ง เพราะรู้ว่า ยัง
ปรับ ยิ่งก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมตามมาโดยใช้เหตุ
เมื่อภายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมี
หลายมุ้ง หลายกลุ่ม ที่พยายามสร้างอำนาจในการ
ต่อรอง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เก้าอี้รัฐมนตรีด้วย
กันทั้งสิ้น !

แม้ในสัปดาห์หน้า กรรมการบริหารพรรค
พลังประชารัฐ จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องการปรับ ครม. ก็ตามที่ ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทันที
ที่ทุกคนรับรู้คำพิพากษา คดี กปปส. ความเคลื่อนไหว
ภายในพรรคพลังประชารัฐก็ขยับขึ้นมาทันใด
เก้าอี้รัฐมนตรี 2 ที่นั่งที่ว่างลงล่าสุดนี้ กำลัง
ถูกจับตาจากกลุ่มการเมืองอย่างเขม็งว่าที่สุดแล้ว
พล.อ.ประยุทธ์ จะตัดสินใจอย่างไร โดยเฉพาะมี
รายงานว่ามีชื่อ “3 รัฐมนตรีช่วย” ที่อาจจะได้
“พาสชั่น” ขึ้นไปนั่ง “รัฐมนตรีว่าการฯ” แทน คือ
“สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงแรงงาน และ “ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ซึ่งทั้ง 3 รัฐมนตรีช่วย ล้วนแล้วแต่เคย
มีชื่อติดโผว่าจะได้เข้าไปนั่งในเก้าอี้ใหญ่ ระดับ
“ว่าการฯ” มาแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้นเมื่อมีตำแหน่ง
ว่างลง ต้องรอลุ้น และวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ และ
พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า
จะเลือก “เดินหมาก” บนกระดานรอบนี้อย่างไร
จึงจะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคให้น้อย
ที่สุด ประคับประคองกันไปจนกว่า การเลือกตั้ง
รอบหน้าจะมาถึง

นั่นหมายความว่า ในส่วนของพรรคพลัง
ประชารัฐ อาจจะไม่ได้อปรับเพียงแค่ 2 เก้าอี้แทน
ที่ทั้ง ฦกรัฐพล และพุทธิพงษ์ เท่านั้น !

หากมองว่า พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
พรรคใหญ่แกนนำรัฐบาลเกิดความวุ่นวายแล้ว คง
ต้องบอกว่านั้นเป็นความจริงแค่ส่วนเดียว เพราะ
เมื่อหันไปมองความเคลื่อนไหวใน “พรรคประชาธิ
ปัตย์” แล้วจะพบว่า “ยุ่งเหมือนยุ่งติ๊กัน” ก็คง
ไม่ผิดนัก !

เพราะเวลานี้ “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รอง
นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
เอง ยังเคลียร์ใจไม่จบกับ ปัญหาภายใน เมื่อ “ลูก
พรรค” ลูบคมด้วยการไม่ไหวตยก็มีอสนับสนุนใน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา มีหน้าซ้ำ พรรค

ยังไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากมาตรา 114 ใน
รัฐธรรมนูญ ได้เปิดช่องให้ ส.ส.ไม่ต้องอยู่ภายใน
อาณาเขตของ “มติพรรค” ให้ยึดถือประโยชน์
ประชาชนเป็นสำคัญ

ดังนั้น จึงชัดเจนว่าศึกในประชาธิปัตย์นั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายตายที่จะใช้ไม้อ่อนหรือไม้แข็งเข้า
จัดการ และเมื่อผนวกเข้ากับเรื่องใหม่ที่ว่า
การปรับเปลี่ยน “ผู้เล่น” ต้องหาคนไปแทน ดาว
เรน เนียม ที่ต้องหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรี ในท่ามกลาง
กระแสแห่งความขัดแย้งภายใน จึงไม่ต้องแปลก
ใจที่จะพบว่า บรรยากาศในพรรคกำลังกลับมา
เขม็งเกลียวกันอีกครั้ง

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี เมื่อครั้งที่พรรค
ประชาธิปัตย์ได้โควตารัฐมนตรีจากพลังประชารัฐ
ด้วยกัน “7 ที่นั่ง” มีการถกเถียงกันก่อนที่จะได้ข้อ
สรุปว่า ในโควตาของ ส.ส.ภาคใต้ จะเหลือเพียง
2 ที่นั่ง ไม่นับรวม เก้าอี้ของจรินทร์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรค

แต่ที่สุดท้ายยังคงเกิดข้อขัดแย้งอยู่ดี เมื่อ
ปรากฏว่า ทั้ง “นิพนธ์ บุญญามณี” ได้เป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และยังให้
ตำแหน่งแก่ดาว นิ่งเก้าอี้ รมช.คมนาคม ทั้งที่
ทั้งคู่มาจากจังหวัดสงขลาเหมือนกันแต่ด้วยเพราะ
พรรคต้องการยุติความขัดแย้งระหว่าง “กลุ่ม
กปปส.” กับ กลุ่มอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในครั้งนั้น
จึงยอมเปิดโควตาให้กับดาว

ดังนั้นเมื่อวันนี้เก้าอี้ของดาว ว่างลง และ
แน่นอนว่าประชาธิปัตย์จะไม่เลือก “ตอบแทน”
อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับกลุ่ม กปปส.อีก จึงทำให้
โควตาจะต้องกลับมาอยู่ที่ ส.ส.ภาคใต้ ซึ่งอาจจะ
เป็นการลดความวุ่นวายลง ได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่าลืม
ว่า ส.ส.ภาคใต้ คนใดที่จะเหมาะสม ได้รับไฟเขียว
จากกลุ่มของหัวหน้าพรรค ให้ขึ้นมานั่งเก้าอี้
รัฐมนตรี แทนดาว

อย่าลืมว่าในความเป็นจริงแล้ว ความขัด
แย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ นั้นก็เป็นเหมือน
“คลื่นลม” ที่ไม่เคยสงบนิ่ง

สถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้า พล.อ.ประยุทธ์
เวลานี้ จึงเต็มไปด้วยผู้נדตลบ หลังจากที่เกิด
ออฟเตอรืช็อก เมื่อสิ้นเสียงคำพิพากษาคดีกปป
กปปส. เพียงไม่กี่นาที โดมเข้าใส่ เพื่อบีบให้ บิ๊ก
ต้องตัดสินใจ อย่างเสี่ยงไม่ได้ ! ■



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

การเมือง > ข่าวการเมือง

13 ส.ส.พปชร.โต้เคลื่อนไหวขอโควตา รมช.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 14:47 น.



ส.ส.พปชร.ได้ขอโควตา 1 รมช. อ้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยัน 13 คนใครก็ได้เพราะมีศักยภาพทุกคน

วันที่ 25 ก.พ. มีรายงานว่า ภายหลังจากมีกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมปรับ ครม. ส่งผลให้หลายพรรคการเมืองต่างเตรียมขยับเก้าอี้ โดยเฉพาะภายในพรรคพลังประชารัฐ โดยมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่ม พปชร.ภาคใต้ ที่มี ส.ส.ในสังกัด 13 คน ซึ่งกลุ่มสมาชิกด้ามขวานใต้ ได้เรียกร้องหาความชอบธรรมให้กับ ส.ส.ใต้ทั้ง 13 คน หลังตำแหน่งใน ครม.ว่างลง

แหล่งข่าวจาก ส.ส.ใต้ พปชร.ระบุว่า การปรับ ครม.เทียวนี้นี้มีกระแสว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่างลง ส่งผลให้ทางกลุ่มมองว่า ส.ส.พปชร.ใต้มีถึง 13 คน น่าจะให้ตำแหน่ง รมช.กับ ส.ส.พปชร.ใต้บ้าง โดยทางกลุ่มมองว่า การเรียกร้องความชอบธรรมให้กับ ส.ส.ทั้ง 13 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ส.ส.ใต้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการทำงานในพื้นที่ภาคใต้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อถามว่า ทางกลุ่มมองว่า ส.ส.ท่านใดมีความเหมาะสมนั้น แหล่งข่าวจาก ส.ส.ใต้ พปชร.ระบุว่า “ใครก็ได้ เพราะ ส.ส.ทั้ง 13 คนของใต้ มีความรู้ความสามารถ เป็น ดร. หลายคนและเหมาะสมที่จะทำงาน เชื่อมันว่าบุคคลเหล่านี้สามารถสานต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองว่าในภาคใต้หากมีรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยเข้าร่วม ครม. จะทำให้คนในภาคใต้รู้สึกเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งคนภาคใต้แต่อย่างใด เพราะมีตัวแทน ส.ส.เข้าไปร่วมใน ครม.